

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ประเด็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสเกิดXผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การรายงาน/เผยแพร่
๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่มีการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ตรงกับอัตราการใช้ น้ำมัน	๑ X ๑ = ๑ ระดับน้อยมาก	๑.ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ตรงกับอัตราการใช้น้ำมันประจำเดือน	เจ้าหน้าที่ที่มีการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตรงกับอัตราการใช้ น้ำมันและลงข้อมูลเป็นปัจจุบันและไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล
๒	การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี	การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ ทันในรอบปีงบประมาณ เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า	๑ X ๑ = ๑ ระดับน้อยมาก	๑. ควรมีการตรวจสอบภายในรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ๒.ควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี จำนวน ๕ โครงการ และลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน ๒ โครงการ	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล
๓	การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	องค์การมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านค่าสาธารณูปโภคสูง	๑ X ๑ = ๑ ระดับน้อยมาก	๑. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานแจ้งทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	ปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละเดือนลดลงแต่ยังมีอัตราการใช้พลังงานสูง ในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม – เมษายน)	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล
๔	ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย	สาธารณภัย/ ภัยธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น อัคคีภัย ภาวะภัย อุทกภัย ฯลฯ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน	๑ X ๓ = ๓ ระดับน้อย	๑.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ๒.ตั้งงบประมาณดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ	การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนส่งผลประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยน้อยลง อีกทั้งอบต.มีการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีที่ทักก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ	๑. รายงานผู้บริหาร ๒. รายงานผู้กำกับดูแล